



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๕๙๙๐

ที่ ทส.๑๖๒๖.๑๑/๓๓๖๕ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ให้นำพนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

- เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนการอนุญาต
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

ลงวันที่ ๕ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๙๓๖ /๒๕๖๗
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ให้นำพนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ขอให้แจ้งผู้มีรายชื่อ
ในคำสั่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักฯ
<http://www.forest.go.th/songkhla๑๓/> หัวข้อหนังสือเวียน

(นายอุธร สุทธิมิตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



คำสั่งกรมป่าไม้
ที่ ๒๙๙๖ /๒๕๖๗
เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

กรมป่าไม้ พิจารณาแล้วเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๒๒๕๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงนาม) อูธร สุทธิมิตร

(นายอูธร สุทธิมิตร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง

๑๕๗.

(นางจิรณา จันทบุลย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บัญชีรายละเอียดให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

แนบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๗๓๖ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	ให้ไปปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
๑	นายจารุวิทย์ เจริญศรี	เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)	๒๐๙๗	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดำริ - ประจำฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดำริ ฝ่ายบริหารทั่วไป - ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป อีกหน้าที่หนึ่ง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ - ประจำฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ อีกหน้าที่หนึ่ง โครงการหมู่บ้านรักษ้ำป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) จังหวัดสงขลา - ประจำโครงการหมู่บ้านรักษ้ำป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) จังหวัดสงขลา อีกหน้าที่หนึ่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ป่าบ้านยางเกาะ จังหวัดสงขลา - ประจำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำรินพื้นที่ป่าบ้านยางเกาะ จังหวัดสงขลา อีกหน้าที่หนึ่ง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี - ประจำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี อีกหน้าที่หนึ่ง	

บัญชีรายละเอียดให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

แบบทำยคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๗๕๖๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	ให้ไปปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
				โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ป่าทองที่อำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี - ประจำปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ป่าทองที่อำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี อีกหน้าที่หนึ่ง	
				รวม ๑ ราย	